



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน อำเภوخุซัน จังศรีสะเกษ

ที่ ศก.๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๓๔๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

ความเป็นมา

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website standard)

ข้อพิจารณา

คณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ขอรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังนี้

รายการผลการดำเนินงาน

๑. การติดตามการดำเนินงาน ปัจจุบัน ได้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานฯ ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) พบว่ามีการนำข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ

สรุปปัญหาและอุปสรรค

๑. ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นำส่งข้อมูล ล่าช้า เนื่องจากมีภาระงานปริมาณเป็นจำนวนมากและข้อมูลเนื้อหาค่อนข้างมาก ประกอบกับเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จำนวนมาก

แนวทางแก้ไข

๑. ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เตรียมเอกสารล่วงหน้าทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment :MOIT ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน โดยเคร่งครัด

/๒. ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม

๑.ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒.สั่งการให้นำรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชน



(นางสาวธีรชฎานันท์ วงษ์ชินันท์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายสนั่น เทียนทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

ทราบ/สั่งการให้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ต่อไป



(นางชโยมนต์ ดอกพอง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน